



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๗๗๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  
ISSN : 085-9143  
Ins. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์เศรษฐกิจ เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด อู่ทอง อารามวัดอรุณ เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 105/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

### ข่าวผู้บริหาร

- ☞ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เผย 6 เรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุง ร่วมกับ TDRi เดินหน้าไปด้วยกัน
- ☞ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ แนะนำนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน ชี้ควรพัฒนาคนให้มี growth mindset ให้ความสำคัญกับความขยันและความพยายาม มากกว่าความฉลาดหรือพรสวรรค์
- ☞ เตรียมจัดถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชน

### ข่าวคนบ้านเดียวกัน

- ☞ สมัครงรับคัดเลือก อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ ถึง 20 มิ.ย. 65

### ข่าวสภากทม.

- ☞ “ส.ก.พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เดินทางด้วยทางเลือกใหม่ เข้าถึงพื้นที่ ลดมลภาวะ”

### ข่าวสำนัก

- ☞ เตรียมปรับปรุงสวนป่าสัก ใน ซ.วิภาวดี 5 เป็นพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☞ ทวีวัฒนาเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว
- ☞ บางนาแจ่งเดือนน้ำทะเลหนุนสูง 16-20 มิ.ย. นี้
- ☞ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☞ จัดกิจกรรมฟังดนตรีริมบึง
- ☞ บางนาเปิดจองคิวทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ถึง 30 ก.ย. นี้
- ☞ ยานนาวานัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่
- ☞ ประเวศตรวจเยี่ยมชุมชนและตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☞ บางแคชวนเที่ยวงานมหรหรรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15 “นวัตกรรมวิถี ของดีวิถีชุมชน”

**โค้งสุดท้าย! กทม. ชวนส่งภาพคลิป “กรุงเทพฯมหานครของทุกคน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน ถึง 30 มิ.ย. นี้**

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศหรืออายุ ส่งผลงานภาพหรือคลิปสั้น “กรุงเทพฯมหานครของทุกคน” และแชร์ลิงก์ผลงานเพื่อชวนให้เข้ามาโหวตทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ [www.50ปีกทม.com](http://www.50ปีกทม.com) หรือ [www.50thbma.com](http://www.50thbma.com) เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

ข่าวผู้บริหารผู้ว่าฯ ชัชชาติ เผย 6 เรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุง ร่วมกับ TDRi เดินหน้าไปด้วยกัน

(16 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ว่า การหารือร่วมกับ TDRi เป็นเรื่องที่ดีมาก ที่ทำให้เห็นมิติของความร่วมมือของ กทม. และ TDRi ซึ่งได้มีการศึกษานโยบายทั้ง 216 ข้อมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการหารือร่วมกันในวันนี้ ประกอบด้วย 6 เรื่องสำคัญ โดยเรื่องแรก เป็นเรื่องการศึกษา ซึ่ง TDRi ได้นำแผนการศึกษา 29 เรื่องภายใต้นโยบาย 216 ข้อมาศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไร หัวใจอย่างหนึ่งคือการมีเครือข่ายภาคีที่จะมาร่วมกัน มีคนที่มีความรู้ความสามารถจากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย TDRi จะช่วยในการเชื่อมโยงเพื่อการปรับเรื่องคุณภาพของการศึกษา ซึ่งกทม. ก็มีความอิสระในระดับหนึ่งในการปรับเรื่องหลักสูตร อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญในเรื่องการศึกษา และเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ

เรื่องที่ 2 การฝึกอาชีพ ปัจจุบัน กทม. มีโรงเรียนฝึกอาชีพ และศูนย์ฝึกอาชีพอยู่แต่ยังไม่ตอบโจทย์ของความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจในอนาคต หรือธุรกิจสร้างสรรค์ TDRi ได้แนะนำให้ปรับหลักสูตรการเรียนให้มีความทันสมัยขึ้น อาทิ coding หรือวิชา computer ต่างๆ โดยรับประกันได้ว่าเรียนจบแล้วมีงานทำ และจะดูว่าในอนาคตอาจจะมีพันธมิตรเข้าร่วมในการฝึกอาชีพ ซึ่งกทม. ต้องดำเนินการและมีส่วนช่วยดูแลในการเตรียมแรงงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มที่เป็นรากหญ้า ตลอดจนขยายการให้บริการแก่กลุ่มคนทำงาน หรือพนักงานออฟฟิศ ปรับความรู้ให้เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดด้วย

เรื่อง 3 เรื่อง หาบเร่-แผงลอย TDRi ได้ทำการศึกษามาโดยละเอียดว่าระเบียบของกทม. เป็นอย่างไร ซึ่งหลายอย่างมีความสอดคล้องกันทั้งในเรื่องการขึ้นทะเบียน การกำหนดพื้นที่ การจัดพื้นที่ทำการค้ารวม และการหาความร่วมมือกับเอกชน ทั้งนี้เรื่องหาบเร่-แผงลอย ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องหารือกันในระยะยาวต่อเนื่อง

เรื่องที่ 4 การขนส่ง TDRi ได้ให้คำแนะนำที่ดีในเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งกทม. สามารถรับไปดำเนินการได้ และมีข้อสังเกตหลายเรื่องที่ต้องศึกษา ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเรื่องที่มีข้อมูลรายละเอียดมาก จะทำการหารือรอบกันอีกครั้ง และได้หารือกันเรื่องป้ายรถเมล์ ควรจะมีการกำหนดจุดที่เหมาะสม ซึ่งก็เป็นแผนที่กทม. ต้องทำ เนื่องจากรถเมล์ก็เป็นส่วนสำคัญของการเดินทาง ต้องมีข้อมูลอย่างเช่นระบบ GPS ว่าต้องจอดรถเมล์นานเท่าไร และกระจายในทุกพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันป้ายรถเมล์รุ่นใหม่เป็นสิ่งที่ดี อาจจะช่วยจากที่มีอยู่ในใจกลางเมืองออกไปถึงชานเมือง อาจจะเป็นป้ายรถเมล์เล็กๆ ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกด้วย

เรื่องที่ 5 แยกขยะ กทม. และ TDRi มีความเห็นตรงกันว่าในอนาคตคงจะฝังกลบยาก ดังนั้นการแยกขยะต้องเริ่มจากการแยกขยะเปียกและขยะแห้งก่อน โดยเริ่มทำพื้นที่นำร่องก่อน เช่น เริ่มจากบางสำนักงานเขต เนื่องจากต้องมีระบบในการจัดเก็บ ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บขยะเปียกนำไปทำอะไร ขยะแห้งแยกเป็นรีไซเคิล หรืออาจจะทำเป็นเชื้อเพลิงต่อไป เรื่องนี้ต้องเริ่มเลย ไม่เช่นนั้นอนาคตจะมีขยะที่เหลือทิ้งและกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

และเรื่องที่ 6 เรื่องความโปร่งใส ซึ่งเป็นโจทย์ที่ ACT โครงการต่อต้านคอร์รัปชันได้มาหารือร่วมกับ TDRi โดย ACT จะเป็นเจ้าภาพในการศึกษาเรื่องนี้ ซึ่ง กทม. จะเน้นไปที่เรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตต่างๆ ที่เป็น one stop service เพื่อลดปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้เกิดความโปร่งใสและการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

“เป็นการหารือที่ดีมาก โดยส่วนตัวเชื่อว่า TDRi เหมือนเป็นสมองให้กับหลายหน่วยงาน ปัญหาหลายๆ อย่างของกทม. TDRi ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว การที่ได้ร่วมมือกันจะทำให้เราจะมีคำตอบที่รวดเร็วและถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น นโยบาย 216 ข้อ อาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง หาก TDRi มีข้อเสนอแนะหรือติชม กทม. ยินดีน้อมรับเพราะสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชน วันนี้เราเห็นมิติของความร่วมมือ เป็นมิติความหวังของคนกรุงเทพฯ ที่เรามาร่วมมือกันและเดินหน้าไปด้วยกัน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมประชุมด้วย ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ซ.รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง

----- (อรจนันชญาณ์...สปส. รายงาน)

## ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เน้นแนวคิด-นักศึกษาฝึกงาน ซึ่งควรพัฒนาตนให้มี growth mindset ให้มีความสำคัญกับ ความขยันและความพยายาม มากกว่าความฉลาดหรือพรสวรรค์

(16 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง แนวทางการฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์ในกรุงเทพมหานคร พร้อมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิต นักศึกษา ไปประเด็นการพัฒนารูปแบบและระบบการฝึกงานใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก. นิสิต นักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 264 คน จาก 42 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

กรุงเทพมหานครได้มีกรับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน เข้ามาร่วมทำงานเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจชีวิตการทำงานที่แท้จริง สามารถนำประสบการณ์ที่จะได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต พร้อมปรับตัวได้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการฝึกงานในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะได้รับการประสานจากสถาบันการศึกษาโดยตรง และบางส่วนก็จะมาติดต่อฝึกงานด้วยตนเองกับหน่วยงานที่ต้องการ การดำเนินโครงการฝึกงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) มีการดำเนินการอย่างจริงจังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาได้มีการขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ จนถึงปัจจุบัน

สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาฝึกงานได้รับฟังการบรรยายแนวทางในการฝึกงานกับกรุงเทพมหานครจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพัฒนาการฝึกงานของกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เพราะนิสิต นักศึกษาที่มาฝึกงานล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีทักษะที่สามารถช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การทำงานเกิดความคล่องตัว ทันทต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนิสิต นักศึกษาฝึกงานก็จะได้รับการพัฒนาความรู้ เสริมทักษะ จากการเผชิญสถานการณ์จริง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถาบันทางการศึกษา และเป็นส่วนร่วมในการจัดการงานภาครัฐ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ นิสิต นักศึกษาฝึกงาน อันต่อยอดไปสู่การจ้างงานและการประกอบอาชีพในอนาคต

“มีคำกล่าวหนึ่งของ Steve Jobs อัจฉริยะผู้พลิกโลกแห่งวงการไอที ได้กล่าวไว้ว่า คุณไม่สามารถเชื่อมต่อจุดด้วยการมองไปข้างหน้า คุณสามารถเชื่อมต่อมันก็ต่อเมื่อมองย้อนกลับไปที่นั่น เพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อมั่นว่าจุดนั้นจะเชื่อมต่อกันในอนาคต ซึ่งเปรียบชีวิตเหมือนการต่อจุดที่คุณจะสามารถนำจุดในอดีตมาต่อได้ แต่ไม่สามารถนำจุดในอนาคตมาต่อได้ คือ คุณไม่สามารถนำความรู้หรือประสบการณ์ที่คุณยังไม่มาใช้สร้างคำตอบให้กับชีวิตในปัจจุบันนี้ได้ แต่คุณจะต้องใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในการต่อจุดของชีวิต ซึ่งการฝึกงานเป็นการเริ่มจุดในชีวิต คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าการฝึกงานในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าจะได้เรียนรู้อะไร แต่นี่จะเป็นจุดที่คุณสนใจ และเมื่อถึงเวลาหนึ่ง จุดเหล่านี้จะสามารถมาต่อกันเป็นคำตอบให้กับชีวิตได้ หากเรามีจุดเพียงสองจุด เราก็จะลากคำตอบให้ชีวิตได้เพียงเส้นตรง แต่หากเราสะสมจุดจำนวนเยอะ เราจะสามารถต่อจุดเป็นอะไรก็ได้อีกมากมาย หากเรามีความคิดสร้างสรรค์ด้วย ก็จะสามารถสร้างจุดเหล่านี้ให้มีมูลค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในนโยบายของเรา นั่นคือการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์ หน้าที่ของนิสิต นักศึกษา จึงเป็นการ Collect และ Connect คือสะสมจุด (Collect) ให้มาก คุยกับคนให้เยอะ ถ้ามให้เยอะ การถามไม่ผิด เพราะเป็นวิธีในการสะสมจุด พอเรามีจุด มีความรู้ มีประสบการณ์ จะต้องรู้จักเชื่อมโยงจุด (Connect) ให้เป็น เพื่อให้เกิดคำตอบแก่ชีวิต

เพราะฉะนั้น ในการฝึกงาน เราควรถามตัวเองว่าวันนี้เราได้อะไร มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งในการสะสมจุดไว้ใช้ในอนาคตรเราจะต้องประกอบไปด้วย Curiosity ความอยากรู้อยากเห็น Discipline ระเบียบวินัย และ Perseverance ความอดทนและความขยัน ในส่วนของการสร้างสรรค์นั้น Adam Grant นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้เสนอว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในโลกคือ Curiosity ความอยากรู้อยากเห็น มีความสงสัย รู้สึก “เอ๊ะ” เอะใจ เพื่อให้เกิดการตั้งคำถาม Not accepting the default อยากเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น Balancing risk portfolio มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ Combination of broad and deep experience มีประสบการณ์ทั้งด้านกว้างและด้านลึก หรือความรู้เป็นรูปตัว T ซึ่งจะทำให้เราสามารถมองได้รอบด้านมากขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในการบรรยาย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายต่อไปว่า การอ่านหนังสือก็เป็นอีกวิถีในการสะสมจุดเช่นกัน โดย Naval Ravikant ผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย เคยกล่าวไว้ว่า “อ่านในสิ่งที่คุณรัก จนคุณรู้สึกว่าการอ่าน” โดยตนก็เริ่มจากการอ่านหนังสือการ์ตูนเช่นกัน อ่านบ่อยๆ จนทำให้ชอบอ่านและติดการอ่านหนังสือ นำไปสู่การอ่านหนังสือวิชาการมากขึ้น ทำให้มีองค์ความรู้ที่มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

“ต่อจากนี้การเรียนรู้ Learning จะมีความสำคัญมากกว่าการศึกษา Education เพราะการศึกษา คือการเรียนในสิ่งที่ผู้อื่นวางแนวทางไว้ให้ แต่การเรียนรู้ คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากตนเอง จากความชอบและความสนใจของตัวเอง ซึ่งความรู้ นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่รอให้เราได้เรียนรู้ นั้นมีอีกเยอะมาก และการอ่านถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ นำไปสู่การขยายจุดในชีวิต” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ได้บรรยายถึงการมีวินัยในชีวิต ดังคำกล่าวของ Eliud Kipchoge นักวิ่งชาวเคนย่า ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “คนที่วินัยในตัวเอง เท่านั้นถึงจะมีอิสระในชีวิต” และให้โอวาทแก่นิสิต นักศึกษาฝึกงาน ให้มีวินัยในตนเอง จัดสรรเวลาในชีวิตให้ตีวางแผนการเดินทาง การทำงาน การส่งงานให้ตรงเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความไว้วางใจจากพี่ๆ ที่ทำงานได้ จากนั้นได้บรรยายถึงเรื่องโถแห่งชีวิต (jar of life) ชีวิตของคนเราเหมือนโถแก้ว 1 ใบ ที่จะต้องใส่ของสามสิ่ง ในเวลา 24 ชั่วโมง ได้แก่ หินก้อนใหญ่ แทนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต กรวด แทนสิ่งที่สำคัญรองลงมา และทราย แทนสิ่งที่ไม่สำคัญในชีวิต ถ้าเราใส่ทรายลงไป โถแก้วก่อน เช่น เล่นเฟซบุ๊ก ดีกด็อก หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ แล้วค่อยใส่กรวดและหิน เราอาจไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับหิน คืออาจไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพ การอ่านหนังสือ การหาความรู้เพิ่มเติม แต่ถ้าเราใส่หินก่อน ตามด้วยกรวดและทราย กรวดจะแทรกตามช่องว่างของหินและทรายแทรกลงในช่องว่างที่เหลือ ดังนั้น เราต้องกำหนดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต และจัดลำดับความสำคัญให้ดี

“เรื่องสุดท้ายคือเรื่อง Mindset ผมเชื่อว่าความฉลาดไม่สำคัญเท่ากับความขยันและความพยายาม ซึ่งผมเองไม่ใช่คนฉลาด แต่ผมเป็นคนขยันและมีความพยายาม ผมเคยอ่านหนังสือของ Carol S. Dweck ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า mindset (กรอบความคิด) ประกอบด้วย fixed mindset และ growth mindset โดย fixed mindset คือความเชื่อว่าคนเราเก่งมาแต่กำเนิด คนกลุ่มนี้มักเชื่อว่าความฉลาดเป็นเรื่องพรสวรรค์ ปรับปรุงไม่ได้ จึงไม่กล้าทำงานที่ท้าทาย เพราะกลัวเจอบทความรู้สึกรู้ว่าเราไม่ฉลาด ไม่เก่งเหมือนที่คาดไว้ และคิดว่าเป็นความล้มเหลว ในขณะที่ growth mindset จะไม่กลัวความผิดพลาด คนเหล่านี้จะยอมอยู่กับพื้นที่ที่พร้อมให้ความคิดเห็น เพราะเชื่อว่าทุกอย่างสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ ดังนั้น พวกเราควรที่จะมี growth mindset เชื่อในความพยายาม ซึ่งจะมีความสำคัญในระยะยาวและมีผลกับความสำเร็จในชีวิต อย่าคิดว่าโชคชะตาที่กำหนดชะตาชีวิต เพราะเราจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเอง ทั้งนี้ การฝึกงานนั้นเป็นเพียงบทหนึ่งของการสะสมจุด ขอให้เราสะสมจุดในชีวิตให้เพิ่มขึ้นและหลากหลาย และจุดในชีวิตนี้เมื่อประกอบกับโอกาส จะกลายเป็นความโชคดีของเราต่อไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในช่วงท้ายของการบรรยาย #เรียนดี #สร้างสรรค์ดี #เศรษฐกิจดี

----- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

### เตรียมจัดถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชน

“หน้าที่ของผมคือแก้ปัญหาให้พวกเรา เพื่อให้พวกเราแก้ปัญหาให้ประชาชน” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงาน ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ (16 มิ.ย. 65) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ครั้งแรก เริ่มการประชุมจากเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน นโยบาย 9 ด้าน 9 ดี แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 216 แผน ซึ่งได้ให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ ทำตัวชี้วัด รายงานความคืบหน้าของแต่ละแผนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามได้ โดยหัวใจของการดำเนินงานคือความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละโครงการมีความคืบหน้าและปัญหาในการดำเนินงานอย่างไร สามารถเพิ่มหรือปรับรายละเอียดของโครงการได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกคนเข้าใจ และเดินทางต่อไปได้

ส่วนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่ง กทม. อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดูแนวทางการจัดกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ เช่น หาพื้นที่จัดถนนคนเดินในแต่ละเขต เพื่อให้ผู้ค้าสามารถนำของมาขายได้ หรืออาจจะนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละเขต เช่น หนองจอก มีนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ก็นำสินค้าทางการเกษตรมาขาย ในราคาถูกให้กับประชาชน โดยเป็นการหาพื้นที่ทำการค้าให้แบบไม่คิดเงิน หรือถ้าต้องคิดค่าเช่าพื้นที่ก็คิดน้อยมากๆ เพื่อให้ผู้ค้า มีพื้นที่ในการขายในแต่ละช่วงตามความเหมาะสม เชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจได้บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง ดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ ยังมีมีการพิจารณาจุดทำการค้าสำหรับหาบเร่แผงลอย เพื่อให้สามารถทำการค้าได้โดยไม่ไปเบียดเบียนหรือ กระทบกับคนที่ใช้ทางเดินเท้า ซึ่งปัจจุบันมีเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติประมาณ 30 จุด หากพิจารณาแล้วพบว่าจุดไหน ไม่มีผลกระทบกับคนเดินเท้า สามารถควบคุมและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติได้ก็สามารถทำการค้าได้ อีกทั้งได้มอบหมายให้แต่ละเขต เข้าไปพูดคุยขอความร่วมมือกับเอกชน ในการเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ถูกยกเลิกทำการค้าได้กลับมาทำการค้าในพื้นที่เอกชน

“เพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองแบ่งปัน ต้องแบ่งปันพื้นที่ที่มีเหลือซึ่งกันและกัน หลายพื้นที่ที่สามารถทำได้ดี ลดการกีดขวางทางเดิน ขณะเดียวกันต้องมีพื้นที่ที่อาหารราคาไม่แพงสำหรับประชาชน ทำมาหากินได้ มีความสะอาด และความเหมาะสมด้วย” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กทม. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง แต่ปัจจุบัน กทม. ยังไม่สามารถเก็บภาษีได้ครบ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องฐานข้อมูลที่ยังมีไม่ครบถ้วน หากมีรายได้มากขึ้น กทม. ก็สามารถนำเงินดังกล่าวมาดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ ซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลในการ จัดเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคน รวมถึงเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับความคืบหน้าแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนสาธารณะ กทม. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อาทิสันับสนุนบริการ ทางการแพทย์ และรักษาความสะอาด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีความกังวล รวมทั้งให้แต่ละเขตเสนอพื้นที่สาธารณะในการชุมนุม หรือ แสดงออกทางความคิดเห็น เพราะในอนาคตอาจมีการแสดงความคิดเห็นในหลายๆ เรื่อง อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องทางการเมือง อาจจะเป็น การแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องอื่น เช่น ที่อยู่อาศัย หรือ EIA โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบก่อนประกาศใช้ ซึ่งพื้นที่ นั้นมีความแตกต่างกันจะต้องมีการจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป

----- (ชลลดา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

## ข่าวคนบ้านเดียวกัน

### สมัครรับคัดเลือก อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ ถึง 20 มิ.ย. 65

นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่างที่จะหมดวาระในวันที่ 13 ก.ค. 65 จำนวน 4 ราย คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จึงเปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญใน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 65 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 08.00-15.00 น. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ สำหรับเอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก กว้างประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 2.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ข่าวสภากทม.“ส.ก.พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เดินทางด้วยทางเลือกใหม่ เข้าถึงพื้นที่ สดมลภาวะ”

นางสาวณัฏฐมนต์ ท่วงทรัพย์ เป็นโฆษกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในขณะนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 ท่านได้พร้อมปฏิบัติงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ และความไว้วางใจที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาทำหน้าที่แล้ว โดยภารกิจหลัก คือ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงภารกิจการเป็นกรรมการในคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการโยธาและผังเมือง ด้านศึกษา ด้านสาธารณสุข โดยจะพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร

ในส่วนของภารกิจ การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะร่วมกันทำหน้าที่เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และติดตามการบริหารราชการฝ่ายประจำของกทม. ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

“นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญในฐานะผู้แทนประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งคือการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไข ความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ส.ก.ทุกท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง” โฆษก สภากทม. กล่าว

“ส.ก.เขตบางรัก ตอบรับแนวทางการเดินทางด้วยทางเลือกใหม่ เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อในเมืองให้สะดวกยิ่งขึ้น”

นายวิฑูรย์ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก ได้เริ่มทดลองใช้สก็ูตเตอร์ไฟฟ้าในการลงพื้นที่สำรวจปัญหา เพิ่มความสะดวกตัวในการเดินทาง สามารถเข้าถึงตรอกซอกซอยได้ง่ายกว่ารถยนต์ ลด การสร้างมลพิษ สอดคล้องกับนโยบายระบบเส้นเลือดฝอยเพื่อเชื่อมโยงกับ ระบบการเดินทางต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

ส.ก.วิฑูรย์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนใช้ความระมัดระวัง ทั้งการขับขี่ทั้งบนท้องถนนและบนพื้นที่พุดบาทสาธารณะ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนและสร้างความลำบากเดือดร้อนแก่ประชาชนท่านอื่นๆที่สำคัญต้องไม่ลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย ของตนเอง

พร้อมกับเตรียมรณรงค์ผ่านสภากรุงเทพมหานคร เชิญชวนพี่น้องชาวบางรักและเขตกรุงเทพมหานคร ลดการสร้างมลภาวะ พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและการเดินทาง ด้วยการเดินทางทางเลือกใหม่ เพื่อคนกรุงเทพฯ

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนักเตรียมปรับปรุงสวนป่าสัก ใน ซ.วิภาวดี 5 เป็นพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนป่าสัก ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ในซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร ที่มีอายุกว่า 26 ปี ซึ่งกรมธนารักษ์ มอบให้กรุงเทพมหานคร นำมาพัฒนาเป็น พื้นที่สีเขียวเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยในการปรับปรุงพื้นที่นั้น กรุงเทพมหานครจะคงสภาพพื้นที่เดิมและรักษา ระบบนิเวศไว้ให้มากที่สุด เก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ทุกต้น สร้างทางเดินบอร์โดวอลยกสูงขึ้นจากพื้นบริเวณกลางหมุดต้นสักเพื่อให้เป็น ทางเดินสำหรับศึกษาลักษณะทางธรรมชาติของต้นไม้ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อเข้าหน้าแล้งต้นสักจะทิ้งใบร่วงลงพร้อมกัน เกิดเป็น ทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบ ทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงฤดูกาลที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ การยกพื้นทางเดินให้ลอยขึ้น เหนือพื้นดินนอกจากจะไม่กระทบกับรากของต้นสักเดิมแล้ว ยังทำให้น้ำฝนสามารถไหลผ่านพื้นทางเดินลงไปยังไม้คลุมดินที่ขึ้นอยู่ ตามพื้นด้านล่าง ให้พืชเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ เป็นการรักษาระบบนิเวศเดิมของพื้นที่ไว้ด้วย นอกจากนี้พื้นที่ สีเขียวแล้วก็จะให้มีพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ด้วย

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสภาพพื้นที่เดิมที่มีต้นสักอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อปรับปรุงแล้วจะ กลายสภาพเป็นป่ากลางเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ เป็นสวนป่ากลางเมืองที่ร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวน 15 นาที

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

**ทิวทัศน์เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มีผู้นำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทิวทัศน์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง จำนวน 205 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ซอยทิวทัศน์ 25 แยก 17

----- (ปชส...เขตทิวทัศน์ รายงาน)

**บางนาแจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูง 16-20 มิ.ย. นี้**

นางสาวโครยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00-00.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ ลักษณะดังกล่าว อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังผลกระทบรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ผ่านทาง <http://dds.bangkok.go.th> หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

**หลายเขตตรวจวัดพัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 21 มิถุนายน 2565 บริเวณถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซอยรามคำแหง 39 และริมทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 22 มิ.ย. 65 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 89-99, 114-122 และริมคลองแสนแสบ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

**เขตปทุม** เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ วัดบางเตย และวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 9 - คลองวัดพิชัย

**เขตพญาไท** วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 04.30-09.00 น. ณ ถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลพญาไท 2 ถึงซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางซื่อ ถึงแยกสะพานควาย ถนนประดิพัทธ์ (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่ซอยประดิพัทธ์ 18 ถึงซอยประดิพัทธ์ 10 ซอยพหลโยธิน 6 และสวนพญาไทภิรมย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2278 4344 ต่อ 6475

**เขตบางนา** วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา ถนนเทพรัตน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

**เขตประเวศ** วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ มัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม ถนนอ่อนนุช สะพานลอยผาสุก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 1 แยก 14-18 และถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตบางบอน** วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 05.30 น. สะพานลอย ถนน เอกชัย ซ.เอกชัย 76, 89/7

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**จัดกิจกรรมฟังดนตรีริมบึง**

นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “music by the lake...ดนตรีริมบึง” กินลม ชมสวน ม่วนดนตรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสวนป่าประชานันท์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ และผู้มีใจรักในเสียงดนตรี ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่น ฟังดนตรีไพเราะริมบึงน้ำขนาดใหญ่ และสวนป่าที่ร่มรื่น ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 25139954

----- (ปชส...เขตจตุจักร รายงาน)



**บางนาเปิดจองคิวทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ถึง 30 ก.ย. นี้**

นางสาวไตรยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดให้บริการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา จำนวน 30 คิวต่อวัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th> จากนั้นเข้ารับบริการจัดทำประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางนา ในวันราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 1. ใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ระบุวันหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566 2. หนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตรา Visa อนุญาตทำงานให้อยู่ในราชอาณาจักรถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ต้องมี) 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าบ้านให้ความยินยอม และนายจ้างยืนยันที่พักอาศัย ได้แก่ หนังสือให้ความยินยอมของเจ้าบ้าน และหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ-ผู้รับมอบอำนาจ และ 4. เอกสารประกันสังคม/ประกันสุขภาพแล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2173 5262

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

**ยานนาวานัดเวลาที่ถึง เวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่**

นายสุณิศา บุญยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งข่าว กำหนดวัน “นัดเวลาที่ถึง เวลาเก็บ สิ่งของเหลือใช้” ประเภทขยะขึ้นใหญ่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณอาคาร บ้านพักอาศัย ซอยนพหริ 9, 34 และชุมชนวัดคลองภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะขึ้นใหญ่ และไม่สามารถนำไปทิ้งเองได้ ในการคัดแยกขยะ แก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ ทิ้งขยะลงสู่คลอง ซึ่งเป็นปัญหาต่อกระแสน้ำ เช่น ตู้อิฐ เตียง แก้ว อิฐ ฝา ทราย ทรายถม ทรายถมดิน รวมถึงขยะอันตราย ขยะพิษ อาทิ กระป๋องสี หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บจะเข้าให้บริการถึงหน้าบ้าน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2294 8778

----- (ปชส...เขตยานนาวา รายงาน)

**ประเวศตรวจเยี่ยมชุมชนและตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหามลพิษ**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดออกเยี่ยมเยียนชุมชนในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ชุมชนดอกไม้ ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 57 เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอนะ และร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษชุมชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านหนังสือในชุมชน การส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประชาสัมพันธ์ด้านการสังคมสงเคราะห์ เงินออมครอบครัวและหมั่นนอกระบบให้กับชุมชน การคัดแยกขยะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากโรคใช้เชื้อโควิด และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค จัดเก็บขยะและดูแลรักษาบริเวณบ้านให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย รวมทั้งสำรวจจุดเสี่ยง แหล่งมั่วสุมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม/โครงการของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386-7 นอกจากนี้ เขตฯ กำหนดแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย และชุมชน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการทั้งสองฝั่ง โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้นไม้สาธารณะ ผ่าท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะและซากรถ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**บางแคชวนเที่ยวงานมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15 “นวัตกรรมวิถี ของดีวิถีชุมชน”**

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. แจ้งว่า กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ทั้ง 7 เขต ร่วมกับ THE MALL GROUP จัดงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15 “นวัตกรรมวิถี ของดีวิถีชุมชน” ภายใต้แนวคิด ย้อนรอยตลาดกรุงเก่า บอกเล่าวิถีชุมชน โดยคัดสรรสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว อาทิ ขนมเปี๊ยะ ช.ช้าง บ้านชั้นโดก ข้าวแช่ป่าเฉลียว ดวงใจหัตถกรรม น้อยบายศรี ทิพมาศ เบญจรงค์ สมุนไพรกุสุมา กระเป๋าผ้าไทยอุตรดิตถ์ พร้อมสนุกกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับเยาวชน เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง แชมป์รายการ THE GOLDEN SONG และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ พื้นที่ Grand Hall ชั้น G เดอะมอลล์บางแค สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2454 5849

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)